



งานประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สวทช. ประจำปี 2568
วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2568 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ ห้องแกลงข้าว (ชั้น 1) อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2568 เวลา 10.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สวทช. ประจำปี 2568 โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และศ.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้การต้อนรับและกล่าวถึงเป้าหมายของความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน



โดยในงานมีการเสวนา ทั้งหมด 3 หัวข้อ ช่วงเสวนาหัวข้อ “จากความสำเร็จสู่อนาคต: แนวทางและทิศทางใหม่ของความร่วมมือ” โดย รศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สวทช. สายงานบริหารการวิจัย และพัฒนา ได้กล่าวถึงการพัฒนา

แนวทาง การต่อยอด การเพิ่มความความร่วมมือที่แข็งแกร่งและงานวิจัยไปสู่ Real-World Impact และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย



ช่วงเสวนาหัวข้อ “MU-NSTDA sharing session: แשרประสบการณ์การทำงาน รุ่นที่ 1” โดยนักวิจัยที่ได้รับทุนในรุ่นที่ 1 โดย รศ. ดร.อรุษา แทนขำ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศิษฏศ ทงสิมา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ดร.รัฐพล เฉลิมโรจน์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. รศ. ดร.สุรพล พิบูลโกคานันท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์จุดเริ่มต้นของการเกิดความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย การดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ และแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างของนักวิจัย





และในช่วงสุดท้าย ดร.วงศกร พูนพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม สวทช. ได้บรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนความร่วมมือวิจัยและกิจกรรมสร้างเครือข่าย ประจำปี 2568” เกี่ยวกับ รายละเอียดการเปิดรับสมัครโครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี 2568 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 และได้เชิญชวนนักวิจัยทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วมงานที่มีแผนการดำเนินการร่วมกันในอนาคตต่อไป เช่น การไป Site visit ทั้งที่ สวทช. และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น



ทั้งนี้ด้านนอกห้องแถลงข่าวได้มีการจัดบูชานิทรรศการแนะนำ Infrastructure ของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมีบูชานิทรรศการจำนวน 6 บูธ ดังนี้ 1) ศูนย์ประสานงานความร่วมมือ ม.มหิดล-สวทช. 2) ศูนย์เครื่องมือวิจัย เพื่อความเป็นเลิศ ม.มหิดล (Mahidol University — Frontier Research Facility : MU — FRF) 3) สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) 4) หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 5) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. (National Biobank of Thailand) 6) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง สวทช. (ThaiSC) จัดแสดงเครื่องมือที่มีให้บริการสำหรับผู้สนใจ





ในงานประชาสัมพันธ์โครงการครั้งนี้มีคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ คณะอนุกรรมการบริหารความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ และคณะผู้บริหารและนักวิจัยทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 83 ท่าน

ข้อมูลข่าว: วิสुตา พัฒนสุทธิชกุล
งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย